



หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
(Safety Officer at Supervisor Level)”



บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิส เซส จำกัด

97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ 038 110 130, 092 950 8929 โทรสาร 038 110 131

e-mail : rcssafetytech@gmail.com, acc.rcs@gmail.com website : www.rcssafetytech.com

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
(Safety Officer at Supervisor Level)”

หลักการและเหตุผล (Principles of Course)

พนักงานระดับหัวหน้างาน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการกำกับ ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ และทราบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะควบคุม ดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว อีกบทบาทหน้าที่คือการจัดการงานด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานด้วย

กรณีหากหัวหน้างานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยแล้ว อาจส่งผลให้การดำเนินงานรวมถึงการผลิตไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

- > ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าทราบถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของตนเองและ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร (Course Outline)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

การอบรมวันแรก

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ	วิทยากร	หมายเหตุ
09.00-12.00	หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน	ทีมวิทยากรบริษัท อาร์ซีเอสฯ	3 ชั่วโมง
13.00 – 16.00	หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ	ทีมวิทยากรบริษัท อาร์ซีเอสฯ	3 ชั่วโมง
หมายเหตุ พักดื่มน้ำชา/กาแฟ ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.40 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.40 น.			

การอบรมวันที่สอง

วัน/เดือน/ปี	หัวข้อ	วิทยากร	หมายเหตุ
09.00-12.00	หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน ก) การตรวจความปลอดภัย ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ	ทีมวิทยากรบริษัท อาร์ซีเอสฯ	3 ชั่วโมง
13.00-16.00	หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ทีมวิทยากรบริษัท อาร์ซีเอสฯ	3 ชั่วโมง
หมายเหตุ พักดื่ม น้ำชา/กาแฟ ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.40 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30-14.40 น.			

การดำเนินการและวิธีการฝึกอบรม (Training Method)

- > บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

- > พนักงานระดับหัวหน้างาน
(หัวหน้างาน หมายถึง ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ)

วิทยากร (Trainer)

- > ทีมวิทยากร บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน